

ส.บ.ม.ท.วอน สพฐ.บรรจุรอง ผอ.สพม.ที่ขึ้นบัญชีฯ

🕒 นำเสนอเมื่อ 28 ก.พ. 2564

นายรัชชชัย ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้เสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอีกยี่สิบเขตและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบโดยได้ลงนามประกาศตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มเติมและได้มีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ความแจ้งแล้วนั้น

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กรุณาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มเติมอันนับว่าเป็นคุณภาพการต่อกรม
มัธยมศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง

อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ สมาคมได้ทราบเป็นการภายในว่า
สพฐ.มีนโยบายในการที่จะดำเนินการให้ยกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นรองฯเงื่อนไข
ให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นตำแหน่งว่างเนื่องจากมีเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่ม
ซึ่งจะส่งผลให้บรรดาผู้ที่สอบขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และผ่านการอบรมหลักสูตรก่อนการบรรจุแต่งตั้งไว้แล้วต้องเสียโอกาสในการได้รับการเรียกบรรจุ

ที่สำคัญคือข้าราชการที่สอบบรรจุและขึ้นบัญชีไว้เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาและการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษามาก่อนยอมรับบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาเป็นอย่างดี
หากมีการย้ายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(รองฯเงื่อนไข)ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องการบริหาร
จัดการศึกษามัศึกษายายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัศึกษาก็จะเป็นการ
ดำเนินการที่เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของการแยกแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

แม้ว่าพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีการจัด
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็ตาม
สมาคมจึงขอความเมตตาจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอได้โปรดให้โอกาสผู้ที่สอบได้ขึ้นบัญชีไว้
และผ่านการอบรมพัฒนาแล้วได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่ในตำแหน่งที่ว่าง ต่อไป